

Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280

Liên lạc: Alana Cheng (714) 741-5998
alanac@ggcity.org
Ban Phát triển Cộng đồng



Thứ Ba, 8 Tháng 11, 2023

GARDEN GROVE THÔNG BÁO SỬA ĐƯỜNG VÀ GIAO THÔNG SẼ BỊ CHẬM TRỄ TRONG VÀI TUẦN

Dự Dự án Cải thiện Đường Mòn Dành Cho Xe Đạp (BCIP) là một chương trình nhận được ngân sách \$20 triệu giúp việc đi xe đạp và đi bộ trở nên dễ dàng và an toàn hơn ở Quận Cam. BCIP là chương trình liên bang xây các tuyến đường, vẽ thêm các làn đường giúp nâng cao việc đi xe đạp và đi bộ ở Quận Cam. Dự án này bắt nguồn từ ý tưởng 'Re:Imagine Garden Grove' của Thành phố cùng với đường mòn Huân Chương Danh Dự dành cho người đi bộ để cải thiện giao thông và tạo nhiều tuyến đường trong thành phố để đi xe đạp và đi bộ. Các tuyến đường đang được xây dựng và ngày dự kiến hoàn tất như sau:

- West Street, từ Garden Grove Blvd đến Orangewood Avenue, từ nay đến Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10;
- Brookhurst Street, từ Trask Avenue đến Katella Avenue, kéo dài đến Thứ Tư, ngày 1 tháng 11;
- Gilbert Street, từ Deodora Drive/Westminster đến Katella, kéo dài đến Thứ Năm, ngày 9 tháng 11;
- Lampson Avenue, từ Dale Street đến Haster Street, từ Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 đến Thứ Ba, ngày 21 tháng 11; và
- Chapman Avenue, từ Valley View Street đến Beach Blvd, vừa mới hoàn thành.

Giờ làm việc từ 7:30 sáng đến 4:00 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, đường West và Gilbert. Phía đường Chapman, Brookhurst Street và Lampson Avenue, giờ làm việc là 9:00 giờ tối đến 5:00 giờ sáng, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

GARDEN GROVE THÔNG BÁO SỬA ĐƯỜNG 2-2-2

Người dân và chủ doanh nghiệp dọc khu vực xây dựng đã được thông báo trước thông qua tờ rơi phát tận nhà. Người dân được yêu cầu tuân theo các biển báo 'Cấm đậu xe' tạm thời, và giao thông sẽ chậm lại, cũng như sẽ nghe tiếng ồn do ảnh hưởng công trình xây dựng. Xe cộ vẫn đi lại được ở các khu dân cư, doanh nghiệp và trường học.

Công trình bao gồm việc tạo ra các làn đường mới dành cho xe đạp bằng cách tái cân bằng mặt đường, trải nhựa đường cách nhiệt, lắp đặt hệ thống camera, lắp đặt chỗ khóa xe đạp ở các trạm, và bổ sung các biển báo chỉ đường.

Để biết thêm thông tin, xin coi tại ggcity.org/bike, hoặc gọi (714) 955-4694, hoặc gửi email về bicyclecorridor@ggcity.org.

#